

บทความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปฯ (๑๐)
เรื่อง “รู้ รัก สามัคคี นำมาซึ่งความปรองดองสมานฉันท์”

เรียบเรียงโดย ชลธิชสา อองอาจ

จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “รู้ รัก สามัคคี” มีความหมายอันยิ่งใหญ่ต่อความสงบในบ้านเมือง หากคนไทยทุกคนนำพระราชดำรัส “รู้ รัก สามัคคี” ซึ่งมีคุณค่า มีความหมายลึกซึ้ง และสามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย มาเป็นแนวทางปฏิบัติ ประเทศชาติก็จะเกิดความสงบ ประชาชนในชาติ ก็จะมี ความปรองดองสมานฉันท์

นัยสำคัญของพระราชดำรัส “รู้ รัก สามัคคี” ประกอบไปด้วย คำ ๓ คำที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกัน ดังนี้ “รู้ : การที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึงวิธีแก้ปัญหา”

“รัก : คือ ความรัก เมื่อเรารู้ครบถ้วนกระบวนการแล้วจะต้องมีความรัก การพิจารณาที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้นๆคือการสร้างฉันทะ”

“สามัคคี : การที่จะลงมือปฏิบัติควรคำนึงเสมอว่าเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ ต้องร่วมมือร่วมใจกัน เป็นองค์การเป็นหมู่คณะจึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี”

“รู้ รัก สามัคคี” จะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนในสังคมสามารถกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ จากปัญหาความขัดแย้งของคนไทยตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงปัจจุบัน คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎรได้มอบหมายให้สถาบันพระปกเกล้าจัดทำรายงานการวิจัย การสร้างความปรองดองแห่งชาติขึ้น พบว่าปัญหาพื้นฐานในสังคมไทย คือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองจนกลายเป็นความขัดแย้งในสังคมที่ทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ สิ่งที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือการสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดองด้วยการเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมมือกันสร้างความปรองดองบนพื้นฐานของความจริงจังและจริงใจ

กองกิจการพลเรือน สำนักงานกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม ได้วิจัยเรื่องการสร้างความปรองดองสามนแนท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย พบว่าการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ โดยน้อมนำแนวพระราชทาน “รู้ รัก สามัคคี” เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติด้วยสันติวิธี การวางตัวเป็นกลาง ยึดถือความถูกต้องและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ ในการสร้างความสามัคคีนั้นต้องสร้าง และเกิดจากตนเองเป็นประการสำคัญ ก่อนที่จะเกิดกับผู้อื่นและต้องยอมรับในความเห็นที่แตกต่างที่อาจเกิดขึ้นได้ในสังคมประชาธิปไตย

ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามประเทศชาติจะต้องตกอยู่ในห้วงแห่งความขัดแย้ง อยากรู้ให้ลองนำพระราชดำรัส “รู้ รัก สามัคคี” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ น่าจะนำมาซึ่งความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมได้
